

HERA ALEXAN BENITEZ

Labinglimang taon nang edukador si Hera Alexan Benitez. Siya ay mountaineer, bibliophile, at may interes sa sining tulad ng musika, biswal, at potograpiya. Itinuturing niya ang kaniyang sarili bilang jack of all trades. Kasalukuyan siyang guro sa University of Santo Tomas–Senior High School. Nagtapos siya ng batsilyer na digri sa pagtuturo ng wika at panitikan sa University of Eastern Philippines at ginawaran ng cum laude at best thesis sa nasabing pamantasan. Kasalukuyan siyang kumukuha ng Doktorado sa Pilosopiya sa Panitikan ng Pilipinas sa Unibersidad ng Pilipinas – Diliman. Ang kaniyang mga interes sa pananaliksik ay cultural studies, prekolonyal na panitikan sa Pilipinas, pagsasaling pampanitikan, kulturang popular, araling pangkasarian, at sosyolingguwistika.

MABAYA

Pagtulang ni Aki sa purtahan san kaniya kuwarto, nagninilukso si Mabaya, nagsisinayaw an ukig. Ginhangyupan niya an kaniya gin-aataman. Sini na kahimtang, mala niya ginsusumat sa ayam an hinungdan sa bug-at sa kaniya kaburot-on.

Nasa ikaduha na tuig na sa BS Accountancy sa UST si Aki. Iginkakamang la niya an kada adlaw sa kurso na ginpipirit sa kaniya kag-anak. Fine Arts ang karuyag niya kuhaon pero nadiri man an kaniya manga kag-anak. Lain sa magastos an manga garamiton-brush, pintar, canvas ngan san mga iba pa-waray liwat daw maupay nga hingangadtuan.

“Gamita ngani im alintarakan,” sugad sa kaniya daddy mistras gintuturisok siya. “Yaon ba dida kwarta?”

Kahuman pala sa una niya nga semestre ngan maglarang siya nga kaistoryahon an kaniya kag-anak kahuman niya makatirok sin makusog na kaburot-on maka-agi an sayo kasemana nga pagsalod san balde san saruyong sa kaniya hingyap.

“Ma-shift ak kunta sa Fine Arts,” sugad niya. “Nakakasayo pa man la ak nga semestre. Mintras agap pa. Para diri kanugon.”

Nanmutlog an manga mata sa kaniya kag-anak.

“Hala, hala,” makusog nga tono san boses sa kaniya daddy.
“Pero ayaw na ngadi pag-uli.”

Nakakasayo katuig na siya sa BS Accountancy san regaluhan siya sa kaniya dada san pomeranian. Inistoryahan san kaniya dada an kaniya kag-anak na atamanon niya an ido. Naghimangraw siya, na gintugutan siya sa kaniya kag-anak.

Magkulop na gin-inisip niya an kaniya igngangaran san ido. Babayi iton, nga gibusagi pareho san bukad sa sampagita. Tubtob na napagdeisyunan niya na pangaranan ini na Mabaya, an paborito niya nga kolor, Ivatan nga pulong sa “baga.” Naagian la niya makasayo sa facebook an pulong, ngan gintigamnan niya. *Mabaya*.

Sa yana, sa-yo katuig na si Mabaya, an nagsasayuan la na kakakimod san mga drawing ni Aki—drawing sa kakurolpon, sa kaagahon, puno sa kabalyero, santan og sa kadam-an pa nga magkalin-lain na kolor nga an nalutaw an baga.